

BCH ĐOÀN TỈNH BẾN TRE

Số:2323-CV/TĐTN-TTNT
“Về việc kiến nghị ý kiến của
Hội đồng Trẻ em tỉnh 6 tháng đầu năm 2021”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Bến Tre, ngày 09 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 286-KH/TĐTN-TTNT ngày 20/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Hoạt động của Hội đồng Trẻ em cấp tỉnh và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ trẻ em trong trạng thái bình thường mới tỉnh Bến Tre năm 2021”; qua kết quả chương trình Tiếp xúc cử tri nhĩ trực tuyến của Hội đồng Trẻ em tỉnh Bến Tre vào ngày 06/6/2021, có 27 câu hỏi, ý kiến từ Hội đồng Trẻ em các huyện, thành phố và các bạn thiếu nhi tại các đơn vị xoay quanh 04 nhóm vấn đề chính, đó là: bạo lực học đường; mạng xã hội; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại. học tập, hoạt động phong trào và các vấn đề khác. Các câu hỏi, ý kiến đã được đồng chí Trịnh Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, đồng chí Lê Thanh Bằng - Phó giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Lâm Như Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh giải đáp đồng thời có những ý kiến Hội đồng Trẻ em tỉnh mong muốn kiến nghị đến Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thay mặt Hội đồng Trẻ em tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh các ý kiến, nguyện vọng được nhiều Trẻ em quan tâm nhất (các ý kiến đã được Ban tham vấn của Hội đồng Trẻ em tỉnh hỗ trợ về câu từ để trình), cụ thể như sau:

1. Tình trạng xâm hại trẻ em đã được kiến nghị giải pháp giải quyết nhưng đến nay qua nhiều kênh thông tin cho thấy xâm hại trẻ em vẫn còn diễn ra nhiều. Các vụ xâm hại thường nạn nhân là trẻ em gia đình nghèo, cận nghèo, khó khăn trong khi công tác tuyên truyền thì thường tập trung ở đường chính và khu chợ, nhiều người sinh sống, vậy thì những phụ huynh ở gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình ở vùng sâu sẽ ít được tiếp cận thông tin về pháp luật nhất là Luật Trẻ em. Do

đó, trân trọng đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh dành ngân sách cho công tác tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em ở những nơi có nguy cơ cao, tập trung cho gia đình nghèo, cận nghèo, vùng sâu (*pano, bangrol tuyên truyền cụ thể về quy định xử lý của pháp luật đối với các hành vi xâm hại*), để họ biết và chăm sóc, bảo vệ trẻ em tốt hơn. Đồng thời, có kế hoạch phát triển cả 3 mặt cho các gia đình nghèo, cận nghèo: phát triển kinh tế, hạnh phúc gia đình, bảo vệ trẻ em để họ có điều kiện nuôi dạy trẻ em tốt hơn.

2. Hiện nay, nguyện vọng và nhu cầu của thiếu nhi về sân chơi, địa điểm vui chơi, giải trí rất nhiều trong khi tỉnh có nhiều huyện chưa có Nhà thiếu nhi, đây là một thiệt thòi rất lớn cho thiếu nhi các đơn vị. Trân trọng đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm, đầu tư cho tất cả các huyện có Nhà thiếu nhi (*còn 05 đơn vị chưa có: Bình Đại, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách*) và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các Nhà Thiếu nhi hiện có đang xuống cấp (*Giồng Trôm, Thạnh Phú*) để có nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống, năng khiếu, vui chơi bổ ích cho thiếu nhi tham gia.

Trên đây là công văn về việc kiến nghị ý kiến của Hội đồng trẻ em tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kính gửi Hội đồng Nhân dân xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh đoàn;
- Ban TTNTH Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

Lâm Như Quỳnh